

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức hoạt động hè tuần 4 năm 2023 (từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2023)

Thực hiện Thông báo số 331-TB/ĐTĐN-VP ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động hè và các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023; Ban Thường vụ Quận Đoàn thực hiện báo cáo định kỳ, cụ thể như sau:

1. Cấp Quận:

- Ngày 29/6/2023, Nhà Thiếu nhi quận đã tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi với Khoa học đời sống" và Lễ ra mắt Liên đội, Chi đội tạm thời, trao quyết định thành lập CLB "Ong sáng tạo" với sự tham gia của hơn 150 em thiếu nhi đến từ 13 phường và các CLB, đội, nhóm sở thích của Nhà Thiếu nhi quận.

+ Ngày hội diễn ra sôi nổi với các sân chơi: Sân chơi thi đấu đối kháng Robot, sân chơi thả trứng không vỡ, sân chơi đua xe thể năng, sân chơi bắn tên lửa nước. Sau hơn 02 giờ tranh tài, Ban Tổ chức Ngày hội đã trao 05 giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc nhất của các sân chơi.

+ Cùng ngày, Khoa Thể dục Thể thao - Nhà thiếu nhi Quận đã tổ chức Giải cầu lông thiếu nhi hè năm 2023 dành cho thiếu nhi, đội viên quận Phú Nhuận theo hình thức thi đấu cặp đôi, thu hút tham gia khí thế của 58 vận động viên đến từ 13 phường. Giải thi đấu đã tạo thêm sân chơi giao lưu thể thao, rèn luyện sức khỏe cho các em thiếu nhi bên cạnh các sân chơi và hội thao của 13 phường. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 06 giải thưởng dành cho các cặp vận động viên nhí xuất sắc nhất.

- Ngày 30/6/2023, Ban Chỉ đạo Hè quận đã tổ chức "Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em" với sự tham gia của 90 em thiếu nhi đến từ 13 phường. Thông qua diễn đàn với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", đã có hơn 40 ý kiến của thiếu nhi về các nhóm vấn đề như: trẻ em bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục; bạo hành gia đình; xây dựng môi trường sống an toàn; an toàn trên môi trường mạng; kỹ năng nhận biết các văn hóa phẩm không lành mạnh; rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần;...

+ Trong diễn đàn, các em cũng gửi đến lãnh đạo quận những thông điệp hết sức ý nghĩa như: Cần tạo môi trường an toàn và hòa nhập cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; Lao động trẻ em: Lợi trước mắt, hại lâu dài; Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện; Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng; Hãy cho trẻ

em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Bạo lực không bao giờ là cách giải quyết tốt nhất; Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em; Dùng để trẻ em sinh ra trẻ em; Hãy chung tay ngăn chặn văn hóa phẩm không lành mạnh để bảo vệ trẻ em; Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

+ Phát biểu tại Diễn đàn, Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Hà quận đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 13 phường trong thời gian tới nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, cộng đồng và bản thân trẻ em. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình.

+ Cuối chương trình, Ban Chỉ đạo Hà quận cũng đã gửi các phần quà đến các em thiếu nhi có mặt trong Chương trình, với tổng số tiền là 18.000.000 đồng và 90 phần tập trắng.

- Cũng trong ngày 30/6/2023, gần 100 em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Đội Ca múa Nghệ thuật Nhà Thiếu nhi quận đã tham gia Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi Hà khối phong trào Thành phố Hồ Chí Minh - Hà năm 2023. Đội văn nghệ thiếu nhi quận nhà đã biểu diễn 01 chương trình sân khấu hóa gồm 05 tiết mục với chủ đề "Tuổi thơ Chăm Thành phố Bác". Tại lễ trao giải và bế mạc, đội thi quận Phú Nhuận xuất sắc đạt giải Nhì tiết mục song tam ca và đạt giải Ba toàn đoàn trong chương trình Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi Hà năm 2023. Trước đó, chương trình sân khấu hóa của Đội Ca múa Nghệ thuật Nhà Thiếu nhi quận đã đạt thành tích xuất sắc khi tham gia Liên hoan "Búp Sen Hồng" lần thứ XXVI năm 2023 tại tỉnh Sóc Trăng.

2. Các hoạt động tiêu biểu cấp cơ sở:

2.1. Phường 1: Tổ chức Lớp Kỹ năng sống với chủ đề "Bữa cơm gia đình".

- Ngày 28/6/2023, nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, CLB phụ trách thiếu nhi phối hợp cùng Hội LHPN phường, CLB Ông bà cháu và Trung tâm học tập Cộng đồng tổ chức Lớp Kỹ năng sống với chủ đề "Bữa cơm gia đình" cho gần 50 em thanh thiếu nhi.

- Các em thiếu nhi được hướng dẫn cách chế biến những món ăn đơn giản như chiên trứng, luộc mì, xào rau để có một bữa cơm thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Và sau buổi học, các bé đã được thưởng thức thành quả của mình là một bữa ăn thật ý nghĩa cùng với nhau.

2.2. Phường 8: tổ chức Hành trình "Em yêu Thành phố của em".

- Sáng ngày 27/6/2023, Ban Chỉ đạo Hà Phường 8 tổ chức Hành trình “Em yêu Thành phố của em” bằng xe buýt 2 tầng và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 30 em thiếu nhi cùng các anh chị phụ trách hè của 04 khu phố.

- Trên chuyến xe buýt 2 tầng trải nghiệm hành trình, các em đã được tham quan các tuyến đường phố trung tâm TP.HCM, đi qua những địa điểm nổi tiếng của thành phố như: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng), Bưu Điện Thành Phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh, Phố Đi bộ Bùi Viện,... Đi qua mỗi địa điểm các em được anh chị phụ trách thuyết minh về lịch sử và ý nghĩa của từng địa điểm.

- Khi đoàn tham quan đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh, các em thiếu nhi được ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Bác, được nghe lại quá trình Bác từ Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm được cứu nước. Đây là dịp để các em được tiếp cận nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử. Xuyên suốt hành trình, các em thiếu nhi luôn hào hứng, vui vẻ và thích thú vì được trải nghiệm, được học tập và cảm nhận nhiều điều thú vị.

2.3. Phường 9: tổ chức tuyên truyền “Trật tự an toàn giao thông” cho thanh thiếu nhi.

- Chiều ngày 27/6/2023, Ban Chỉ đạo Hà – Đoàn Phường 9 phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền “Trật tự an toàn giao thông”. Nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh, thiếu nhi trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

- Buổi tuyên truyền với các tình huống, kiến thức được trình chiếu trực quan, sinh động, thu hút gần 50 em thiếu nhi tham gia. Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà hấp dẫn cho thanh thiếu nhi đã trả lời đúng các câu hỏi ở phần kiến thức. Qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội nhằm giảm tai nạn giao thông ở trẻ em, hãy chung tay hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Cuối buổi, các em thiếu nhi đều đã ghi nhớ khẩu hiệu tuyên truyền: “An toàn giao thông - hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”.

2.4. Phường 10: Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và phòng, chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi.

- Ngày 28/6/2023, với chủ đề “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”, Ban Chỉ đạo Hà - Hội Chữ thập đỏ - Đoàn Phường 10 tổ chức buổi tuyên truyền kỹ năng Sơ cấp cứu ban đầu dành cho trẻ em, thanh thiếu nhi trên địa bàn nhằm truyền tải những kiến thức về việc phòng tránh và tự bảo vệ mình trước những tai nạn thương tích mà các em dễ gặp phải. Đồng thời, trong buổi tuyên truyền các em cũng được hướng dẫn thực hành các kỹ năng tự sơ cứu vết thương khi bị trầy xước, cách xử lý khi bị chảy máu cam, bị phỏng,...

- Qua buổi tuyên truyền hướng dẫn, gần 50 em thiếu nhi rất hào hứng khi được giao lưu, trao đổi thẳng thắn những thắc mắc của mình và chủ động trả lời câu hỏi. Công tác tuyên truyền sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em là

hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức cho trẻ em trong việc tự bảo vệ bản thân khi bị tai nạn thương tích.

2.5. Phường 11: Tổ chức Chương trình sân khấu hóa tác động của bạo lực gia đình và Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2023.

- Nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền và tạo không khí mùa hè sôi động, vui vẻ, an toàn và bổ ích, ngày 29/6/2023, Ban Chỉ đạo Hè – Đoàn Phường 11 phối hợp cùng với Câu lạc bộ Tuyên truyền Luật Trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức biểu diễn tiểu phẩm về phòng chống bạo lực gia đình cho các em thiếu nhi và Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2023 cho hơn 80 em thiếu nhi trên địa bàn.

- Tiết mục biểu diễn đã giúp các em dễ dàng hiểu rõ về tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, qua đó, lắng nghe những điều thiếu nhi trên địa bàn phường mong muốn thông qua Diễn đàn và qua hộp thư “Điều em muốn nói” để có được sự chia sẻ, hướng dẫn và giáo dục kịp thời cho các em, từng bước đáp ứng được nguyện vọng trong học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp hè.

2.6. Hoạt động phối hợp: Sôi nổi các chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” cho các em thiếu nhi.

- Ngày 01/7/2023, Ban Chỉ đạo Hè – Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3 (Phường 8, 10, 11, 13) và Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam” cho các bạn chiến sĩ tình nguyện và các em thiếu nhi đến tham quan tại Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn Thông tin 596. Hoạt động đã thu hút hơn 150 em thiếu nhi tham gia.

+ Các em thiếu nhi được trải nghiệm các hoạt động như: nghe giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tập các bài thể dục buổi sáng, giới thiệu động tác điều lệnh đội ngũ; xem và thực hành cách gấp nội vụ; tham quan khu ăn, ở, sinh hoạt và bếp ăn của đơn vị và tìm hiểu đời sống thường ngày của các chiến sĩ; tham quan phòng Hồ Chí Minh tại đơn vị.

+ Ngoài ra, các em còn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giúp thư giãn, có ý thức rèn luyện sức khỏe và học tập những kỹ năng cần thiết khác. Hoạt động trải nghiệm thực tế “Một ngày làm chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam” giúp cho các bạn làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí tự lập, tính tỉ mỉ, thận trọng, giúp bồi đắp lý tưởng, tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

- Cũng trong ngày 01/7/2023, Ban Chỉ đạo Hè - Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập Đỏ các Phường 1, 15, 17 phối hợp với Trường Đại học Tài chính Marketing và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Phú Nhuận tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy” và tập huấn sơ cấp cứu, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho hơn 100 em thiếu nhi.

+ Buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và địa bàn thành

phổ Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, các nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp PCCC tại cơ quan và gia đình. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy,...

+ Những kiến thức cơ bản về PCCC điện, xăng dầu; những nguyên nhân, điều kiện thường dẫn đến cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, hướng dẫn quy trình xử lý vụ cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra,... đã giúp cho các em thiếu nhi và các bạn sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và tầm quan trọng của công tác PCCC tại địa phương.

+ Đồng thời qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận những kiến thức, kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích nhằm đảm bảo sơ cứu kịp thời các trường hợp xấu có thể xảy ra trong thanh thiếu nhi khi tham gia công tác, học tập và hoạt động tại địa phương.

2.7. Tiêu điểm 13 phường:

- Ban Chỉ đạo Hè 13 phường đẩy mạnh thực hiện nhiều nội dung phong phú, đa dạng, sinh động trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.

- Ban Chỉ đạo Hè 13 phường quan tâm, tổ chức chương trình “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”, các hoạt động phát huy Quyền Trẻ em, lồng ghép các hoạt động chăm lo và tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực gia đình, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Ban Chỉ đạo Hè 13 phường duy trì các lớp kiến thức, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng trong dịp hè như: lớp võ tự vệ, lớp ngoại ngữ, lớp kỹ năng thực hành xã hội, lớp nấu ăn, lớp bơi lội, lớp cầu lông,...

*** Tổng số lượt thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè tuần 4: 11.903 lượt.**

Trên đây là báo cáo Kết quả tổ chức hoạt động hè tuần 4 năm 2023 (từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2023) trên địa bàn quận Phú Nhuận. /s/

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TC-KT, Ban TN, HDD;
- Đ/c Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng ban VH-XH UB.MTTQ Việt Nam Thành phố, TV.BCD Hè Thành phố;
- Thành viên BCD Hè quận;
- Ban Dân vận Quận ủy;
- TT BCD Hè 13 phường;
- Lưu: VP, BCD Hè, HDD.

TM. BAN CHỈ ĐẠO HÈ QUẬN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC



BÍ THƯ QUẬN ĐOÀN
Huỳnh Anh Phương Thảo